

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HUNG NGUYÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NV
V/v đơn độc tham gia cuộc thi
“Tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh
Nghệ An” năm 2023

Hung Nguyên, ngày tháng 5 năm 2023

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện;

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An” năm 2023 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi); Công văn số 929/UBND-NV ngày 18/5/2023 của UBND huyện Hưng Nguyên, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đã tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi, kết quả: Tuần 1 (từ ngày 22/5/2023 đến ngày 29/5/2023) huyện Hưng Nguyên có 7970 lượt người dự thi, xếp thứ 9 toàn tỉnh. Tiểu ban giúp việc tổ chức cuộc thi huyện đánh giá kết quả tuần 1 như sau:

- Hầu hết các đơn vị đều triển khai cuộc thi theo nội dung Công văn số 929/UBND-NV ngày 18/5/2023 của UBND huyện, tuy vậy công tác quán triệt và tuyên truyền nhìn chung chưa sâu rộng và chưa quyết liệt, các đơn vị trường học và một số xã công tác tuyên truyền trực quan chưa tốt;

- Về số lượng tham gia: Một số đơn vị đã triển khai rất tốt cuộc thi, số lượt người tham gia cao, số lần vào thi nhiều, nhưng cũng có nhiều đơn vị số người và số lượt tham gia ít. Cụ thể như sau:

+ Khối xã, thị trấn: Có một số xã có số người tham gia đầy đủ và có số lượt thi cao, vào thi nhiều lần trong ngày, tiêu biểu có các xã: Châu nhân (394 lượt thi); Hưng Lĩnh (393 lượt thi); Xuân Lam (400 lượt thi); Hưng Nghĩa (369 lượt thi); Hưng Tân (331 lượt thi). Tuy vậy, một số xã có số người tham gia và số lượt thi ít, như: Hưng Lợi (77 lượt thi); Long Xá (99 lượt); Hưng Đạo (102 lượt). Hưng Trung 120 lượt).

+ Khối trường học: Hầu hết các trường đều tham gia ít cả về số người tham gia và số lượt thi, chỉ có 4 trường có trên 100 lượt thi: Tiểu học Hưng Thông (112 lượt); Mầm non Hưng Thịnh (144 lượt); Tiểu học Xuân Lam (105 lượt) và Mầm non Xuân lam (101 lượt). Các trường còn lại đều dưới 50 lượt thi, cá biệt có một số trường có rất ít số người tham gia, như: Mầm non Hưng Yên Bắc (2 lượt), Mầm non Hưng Phúc (2 lượt), Mầm non Hưng Tân (9 lượt).

+ Khối Trạm Y tế và Công an xã: Đều có tham gia nhưng số lượng rất ít.

+ Khối các cơ quan cấp huyện: Tất cả các đơn vị đều triển khai cuộc thi, một số đơn vị tham gia tích cực, có số người và số lượt dự thi cao, như: Cơ quan

HĐND-UBND huyện (550 lượt thi); Trung tâm y tế (255 lượt); Huyện ủy (190 lượt), Công an huyện (133 lượt). Tuy vậy một số cơ quan có số người tham gia và số lượt thi quá ít: Khối các đoàn thể, Ban chỉ huy quân sự huyện. Các đơn vị còn lại có số lượt thi không đảm bảo chỉ tiêu.

Hiện nay đang triển khai tuần thi thứ 2 trong tổng số 4 tuần thi, đây là cuộc thi có ý nghĩa thực tế cao, để tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt, Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo CCHC huyện yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Ban, phòng, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc và yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tham cuộc thi, đồng thời mỗi ngày vào làm bài dự thi tối thiểu từ 2 - 3 lần.

Giao Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học tham gia đầy đủ, đạt chỉ tiêu giao được giao, vì số lượng CBCCVC khối trường học khá đông nhưng hiện nay còn tham gia rất ít.

2. Đề nghị Trưởng các tổ chức đoàn thể cấp huyện chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cấp xã tuyên truyền, vận động hội viên của mình tham gia tích cực cuộc thi. (theo nắm bắt được thì nội dung này một số huyện triển khai khá tốt, hội viên các tổ chức đoàn thể tham gia đông, đạt kết quả cao).

3. Đề nghị Trưởng Công an huyện; Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự xã; Giám đốc Trung tâm Y tế chỉ đạo các Trạm y tế xã tham gia tích cực cuộc thi.

Nhận được Công văn yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

(Gửi kèm Công văn này số lượng tham gia cụ thể của các đơn vị)

Lưu ý: Một số người khi lập tài khoản tham gia không ghi tên cơ quan đang công tác, gây khó khăn cho quá trình tổng hợp, đề nghị những tài khoản này điều chỉnh địa chỉ thường trú thành nơi công tác để dễ dàng cho quá trình tổng hợp, tránh sai sót, nhầm lẫn. Từ tuần sau trở đi tài khoản nào không ghi tên cơ quan, đơn vị công tác thì sẽ không tổng hợp kết quả của đơn vị đó.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CCHC.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Phạm Hùng

